
Skólaráðsfundur 
28. nóvember 2024 kl. 8:15 í Tjarnarsal  

 
Mættir: Hilmar Egill Sveinbjörnsson skólastjóri, Kristín Hulda Halldórsdóttir fulltrúi kennara, Erla Ösp 

Ísaksdóttir fulltrúi almennra starfsmanna, Manassa Qarni fulltrúi foreldra. Særún Jónsdóttir fulltrúi 

grenndarsamfélags. Eric Daniel Eiríksson fulltrúi nemenda. 

1. Kynning nýrra fulltrúa 

Nýir fulltrúar í skólaráði boðnir velkomnir. 

 

2. Skipan og verkefni skólaráðs 

Skólastjóri fór yfir lögbundið hlutverk og verkefni skólaráðs skv. reglugerð, 8.gr. laga nr. 

91/2008 um grunnskóla. 

 

3. Drög að starfsáætlun skólaráðs 

Skólastjóri kynnti drög að starfsáætlun skólaráðs. Búið er að setja niður fundi yfir skólaárið 

með drögum að dagskrá sem kveðið er á um í aðalnámskrá grunnskóla. Fundarmenn fengu 

afhenta starfsáætlun skólaráðs. 

 

4. Húsnæðismál og nemendafjöldi 

Farið yfir stöðu í húsnæðismálum í ljósi fjölgunar nemenda. 

 

5. Sérkennslumál 

Farið yfir stöðu mála í sérkennslumálum vegna fjölgunar nemenda með greiningar og 

sérþarfir. 

 

6. Önnur mál 

a) Útikennsla, Særún minnist á samantekt sem unnin var á árum áður um gönguleiðir í 

nágrenni skólans, gamalt verkefni sem má dusta rykið af. 

b) Rætt um þörfina á aukinni íþrótta- og tómstundaiðkun barna í Vogunum. Mikilvægt 

forvarnarstarf. 

c) Umferðaröryggismál 

a. Rætt um að úrbóta sé þörf á gatnamótum Vogagerðis og Tjarnargötu. 

b. Hröð umferð á Stapavegi, íbúar verða varir við að bílaumferð flauti á 

gangandi vegfarendur. Hraðahindranir virðast lítið hægja á. 

c. Þrengingsar þyrftu að vera víðar eða aðrar leiðir til að hægja á hraða. 

 

Fundi slitið kl. 9:20 

Fundarritari: Hilmar Egill 


